

ข้อกำหนดเพิ่มเติมของ Behance

ปรับปรุงล่าสุด 16 มกราคม 2024 แทนที่ฉบับก่อนหน้านี้ทั้งหมด

ข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านี้จะมีผลใช้บังคับกับการใช้ Behance ของคุณและผนวกรวมเข้ากับข้อกำหนดการใช้งานทั่วไปของ Adobe ("ข้อกำหนดทั่วไป") โดยการอ้างอิง ซึ่งมีอยู่ที่ www.adobe.com/go/terms_th (ข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านี้และข้อกำหนดทั่วไปจะเรียกรวมกันว่า "ข้อกำหนด")

คำที่อยู่ใต้เครื่องหมายอัฒภาคซึ่งไม่ได้ให้คำจำกัดความไว้ที่นี่จะมีความหมายเหมือนกับคำที่ให้คำจำกัดความไว้ในข้อกำหนดทั่วไป

1. การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในเนื้อหาของคุณ คุณยังคงมีสิทธิ์และความเป็นเจ้าของทั้งหมดในเนื้อหาของคุณ อย่างไรก็ตาม เราจะต้องการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์บางอย่างจากคุณในเนื้อหาของคุณ

1.1. เนื้อหาที่อัปโหลด

เมื่อคุณอัปโหลดหรือส่งเนื้อหาไปยังบริการ จะถือว่าคุณได้มอบการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ที่ไม่ใช่สิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งมีผลใช้ได้ทั่วโลก ไม่มีคำสิทธิ์ สามารถอนุญาตช่วงสิทธิ์ และสามารถถ่ายโอนสิทธิ์ได้เพื่อใช้งาน ทำซ้ำ แสดงต่อสาธารณะ แจกจ่าย ดัดแปลงแก้ไข (ตัวอย่างเช่น เพื่อให้แสดงเนื้อหาของคุณได้ดียิ่งขึ้น) ดำเนินการต่อสาธารณะ และแปลเนื้อหา การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ที่คุณให้ไว้จะเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน การจัดหา การใช้งาน การตลาด การส่งเสริมการขาย และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราจะใช้ความพยายามตามสมควรในทางการค้าเพื่อจัดการการระบุที่มาให้กับคุณโดยสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติมาตรฐานของเรา หากเราผนวกรวมเนื้อหาของคุณไว้ในคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราหรือในสื่อส่งเสริมการขายหรือสื่อการตลาด

1.2. การสตรีมสด

ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับ livestreaming จะถือว่าคุณได้มอบการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และสิทธิ์พิเศษที่ไม่สามารถเพิกถอนได้ ไม่มีคำสิทธิ์ ถือว่าเราได้มีการชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว และมีผลใช้ได้ทั่วโลกเพื่อ

- (A) บันทึกการสตรีมสด รวมถึงสื่อการนำเสนอใดๆ และทำให้การสตรีมสดและสิ่งที่เป็นที่บันทึกไว้สามารถดูได้บนแพลตฟอร์มต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงทรัพย์สินของเรา
- (B) ใช้ บันทึก แจกจ่าย เผยแพร่ และแสดงชื่อ ลักษณะความเหมือน ภาพวาด ภาพถ่าย รูปภาพ เสียงพูด รูปร่างหน้าตา และการแสดงของสตรีมเมอร์ต่อสาธารณะ และ
- (C) ใช้ ทำสำเนา ทำซ้ำ ดัดแปลงแก้ไข แจกจ่าย สร้างงานลิขสิทธิ์สืบเนื่อง ดำเนินการต่อสาธารณะ และแสดงต่อสาธารณะสำหรับเนื้อหาใดๆ และทั้งหมดซึ่งคุณเลือกที่จะแชร์ในระหว่างการสตรีมสด

2. พฤติกรรมของผู้ใช้

2.1. อย่าใช้บริการในทางที่ผิด คุณไม่สามารถใช้บริการเพื่อกระทำการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ละเมิดสิทธิ ก่อความ เป็นอันตราย เป็นการคุกคาม ช่มเหง ล่วงละเมิด ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ใส่ร้ายป้ายสี เหยียด โยน ดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ลามก มุ่งร้าย หรือนำรังเกียจ แม้ว่า คุณจะส่งเสริมงานสร้างสรรค์ของคุณบนบริการได้อย่างเสรี แต่คุณ จะไม่สามารถส่งสแปมให้กับผู้ใช้รายอื่นได้ คุณไม่สามารถทำฟิชซิงหรือเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากพวกเขา คุณไม่สามารถสร้างกรอบบริการหรือเว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากเรา คุณไม่สามารถคัดลอกหรือเลียนแบบงานออกแบบ คำ โคร่ง หรือรูปสัญลักษณ์และความรู้สึกของบริการ ใช้บริการเฉพาะเพื่อโพสต์งานสร้างสรรค์ของคุณเองเท่านั้น คุณไม่สามารถใช้บริการในลักษณะบริการโฮสต์รูปภาพทั่วไป เช่น สำหรับโฆษณาแบนเนอร์ และอื่นๆ

หากเราพิจารณาตัดสินว่าพฤติกรรมของคุณฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้หรือแนวทางปฏิบัติของชุมชนของเรามีอยู่ที่ www.behance.net/misc/community ซึ่งผนวกรวมเข้ากับข้อกำหนดเหล่านี้โดยการอ้างอิง เราก็อาจลบเนื้อหาของคุณ

จำกัดการเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่าง หรือปิดใช้งานการใช้บริการของคุณเมื่อใดก็ได้

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการคัดกรองเนื้อหาของเรา รวมถึงวิธีการอุทธรณ์คำตัดสินของเราเกี่ยวกับเนื้อหาของคุณได้ที่ศูนย์ความโปร่งใสของเรา (https://www.adobe.com/go/transparencycenter_th)

2.2. การแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น หัวใจสำคัญของ Behance

ก็คือการที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์ได้รับเครดิตสำหรับสิ่งที่พวกเขาสร้างขึ้น เพราะฉะนั้น เราจึงกำหนดให้คุณ (และคุณตกลงที่จะ) ใช้ชื่อจริงหรือชื่อในการทำงานของคุณในโปรไฟล์ของคุณ หากเราเชื่อโดยสุจริตว่าคุณได้สร้างบัญชีโดยแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น เราก็อาจโอนบัญชีของคุณไปยังบุคคลที่คุณกำลังสร้างทำเป็นหรือยกเลิกบัญชีของคุณโดยไม่มี ความรับผิดชอบใดๆ ต่อคุณ ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและหลังจากการสืบสวนภายใน

2.3. แจ้งให้เราทราบหากคุณพบเห็นผู้อื่นใช้บริการในทางที่ผิด โปรดรายงานพฤติกรรมหรือเนื้อหาที่เป็นปัญหาใดๆ ซึ่งคุณพบเห็นในบริการโดยการคลิกปุ่ม "รายงาน" และแจ้งให้เราทราบถึงพฤติกรรมหรือเนื้อหาดังกล่าว

3. การเข้าถึงและการแบ่งปันเนื้อหาของคุณ โดยการส่งเนื้อหาของคุณไปยังบริการของเรา

ก็เท่ากับว่าคุณยังให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้รายอื่นของ Behance ในการแบ่งปันเนื้อหาของคุณผ่านฟีเจอร์การแชร์และการฝังบน Behance และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ ที่ผสานรวมเข้ากับ Behance เราอาจเสนอวิธีการต่างๆ ให้กับคุณในการเข้าถึงและลบเนื้อหาของคุณ บริการของเราอาจให้วิธีการต่างๆ สำหรับคุณในการระบุข้อจำกัดการใช้งานและการเข้าถึงเนื้อหาของคุณ (เช่น โดยอนุญาตให้คุณเผยแพร่เนื้อหาภายใต้สิทธิ์อนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ หรือโดยอนุญาตให้คุณเลือกเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์สำหรับข้อเสนอที่มีการชำระเงินของผู้สร้าง) คุณจะต้องรับผิดชอบในการกำหนดข้อจำกัดที่มีไว้สำหรับเนื้อหาของคุณและการนำระดับการเข้าถึงที่เหมาะสมมาใช้กับเนื้อหาของคุณ เราไม่ได้เฝ้าติดตามหรือควบคุมว่าผู้อื่นทำอะไรบ้างกับเนื้อหาของคุณ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องแจ้งให้ผู้ใช้รายอื่นทราบว่าเนื้อหาของคุณอาจมีการแบ่งปันอย่างไร และปรับเปลี่ยนการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและการแบ่งปันเนื้อหาของคุณ ให้สอดคล้องกัน

4. เรียบไซต์และบริการของบุคคลภายนอก เราอาจระบุลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือบริการที่เราไม่ได้ดำเนินงาน เราไม่ได้ควบคุมและจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์หรือบริการเหล่านี้

5. คุณลักษณะของ Behance สำหรับข้อเสนอที่มีการชำระเงิน เราอาจเปิดให้ใช้งานคุณลักษณะต่างๆ ในบริการซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ Behance บางราย ("ผู้สร้าง") สามารถสร้าง ดูแลจัดการ และเสนอเนื้อหา การสมัครสมาชิก หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ โดยแยกกับการชำระเงิน ("ข้อเสนอที่มีการชำระเงินของผู้สร้าง") ซึ่งผู้ใช้ Behance รายอื่นอาจสามารถเลือกซื้อได้ ("ผู้ใช้ที่ชำระเงิน")

5.1. ความเข้าใจในบทบาทที่จำกัดของเรา

(A) ไม่ต้องรับผิดชอบต่อข้อเสนอที่มีการชำระเงินของผู้สร้าง

เราจะไม่รับผิดชอบต่อและไม่ได้ให้การรับรองข้อเสนอที่มีการชำระเงินของผู้สร้าง ผู้สร้าง หรือการเรียกร้องสิทธิ์ เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยหรือได้รับจากหรือผ่านทางข้อเสนอที่มีการชำระเงินของผู้สร้างหรือผู้สร้าง ในทำนองเดียวกัน เราจะไม่รับประกันจำนวนเงินที่คุณอาจได้รับจากข้อเสนอที่มีการชำระเงินของผู้สร้าง หรือจำนวนผู้ใช้ที่ชำระเงินซึ่งอาจเลือกที่จะชำระเงินให้กับข้อเสนอที่มีการชำระเงินของผู้สร้าง

(B) ไม่ใช่ นายจ้าง เราไม่ใช่ นายจ้างหรือตัวแทนของผู้สร้างใดๆ เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริการใดๆ

ที่ผู้สร้างอาจเสนอโดยเกี่ยวข้องกับข้อเสนอที่มีการชำระเงินของผู้สร้าง และเราไม่ได้เป็นคู่สัญญาในข้อตกลงที่มีกับผู้สร้างใดๆ สำหรับบริการดังกล่าว เราไม่ได้กำกับดูแล ส่งการ หรือควบคุมผู้สร้าง

(C) การประมวลผลการชำระเงิน เราไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและไม่ได้เก็บเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอที่มีการชำระเงินของผู้สร้างซึ่งผู้ใช้ที่ชำระเงินได้ชำระ

แต่พันธมิตรด้านการประมวลผลการชำระเงินที่เป็นบุคคลภายนอก (เช่น PayPal, Stripe) จะประมวลผลการชำระเงินทั้งหมดที่ทำโดยผู้ใช้ที่ชำระเงิน ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมการชำระเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอที่มีการชำระเงินของผู้สร้าง คุณตกลงที่จะประมวลผล ใช้ ถ่ายโอน หรือเปิดเผยข้อมูลโดยผู้ประมวลผลการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดอื่นๆ (เช่น นโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนตัวของ PayPal [นโยบายความเป็นส่วนตัว](#) ของ Stripe)) เราไม่สามารถควบคุมวิธีที่พันธมิตรด้านการประมวลผลการชำระเงินที่เป็นบุคคลภายนอกใช้ข้อมูลของคุณ

(D) การทำสัญญาระหว่างผู้สร้างกับผู้ใช้ที่ชำระเงิน

แม้ว่าเราอาจเลือกที่จะจัดหาคุณลักษณะที่อำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างผู้สร้างกับผู้ใช้ที่ชำระเงิน แต่เราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องหรือต้องรับผิดชอบในกระบวนการเจรจาต่อรองหรือการทำสัญญาทางกฎหมายระหว่างผู้สร้างกับผู้ใช้ที่ชำระเงินซึ่งเกี่ยวข้องกับการเสนอให้มีการชำระเงินของผู้สร้าง หรือสัญญาหรือข้อตกลงทางกฎหมายใดๆ ที่เกิดขึ้นตามมา เราขอแนะนำให้ผู้สร้างและผู้ใช้ที่ชำระเงินทั้งหมดพิจารณาที่จะขอคำแนะนำจากที่ปรึกษากฎหมายของตนเองเมื่อมีการตกลงกันเกี่ยวกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่จะมีผลใช้บังคับกับข้อเสนอที่มีการชำระเงินของผู้สร้างแต่ละรายการ

(E) ข้อพิพาท เราจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องและไม่จำเป็นต้องสืบสวนข้อพิพาทใดๆ

ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้ที่ชำระเงินกับผู้สร้างหรืออาจเกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับข้อเสนอที่มีการชำระเงินของผู้สร้าง คุณตกลงว่าค่าชดเชยหรือค่าชดเชยเงิน การดำเนินการเกี่ยวกับเงินที่ค้างชำระ ข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการส่งมอบงานหรือบริการโดยล่าช้าหรือไม่เป็นที่น่าพอใจ ค่าของการสนับสนุนลูกค้า และปัญหาอื่นใดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอที่มีการชำระเงินของผู้สร้างจะต้องส่งไปยัง (และได้รับการจัดการทั้งหมดโดย) ผู้สร้างที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ เราจะไม่จัดการกับค่าชดเชยเงินหรือค่าชดเชยการชำระเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอที่มีการชำระเงินของผู้สร้าง และจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงินที่ค้างชำระ เราจะไม่รับผิดชอบไม่ว่าในลักษณะใดที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอที่มีการชำระเงินของผู้สร้าง

5.2. หากคุณเป็นผู้สร้าง ข้อกำหนดต่อไปนี้จะส่งผลใช้บังคับกับคุณ

(A) การจัดตั้ง ในการจัดตั้งข้อเสนอที่มีการชำระเงินของผู้สร้างของคุณ

คุณจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดที่จำเป็นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดตั้ง รวมถึงการกำหนดราคาของข้อเสนอที่มีการชำระเงินของผู้สร้าง โดยการสร้างและเชื่อมโยงบัญชีผู้ค้าของผู้ประมวลผลการชำระเงินที่คุณเลือกและดำเนินการใดๆ ที่ผู้ประมวลผลการชำระเงินดังกล่าวกำหนดไว้ เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะกำหนดข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดของข้อเสนอที่มีการชำระเงินของผู้สร้างซึ่งคุณจัดไว้ให้ผ่านทางบริการ รวมถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับราคา ประเด็นที่ว่าราคาจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ และการยกเลิกหรือการสร้างข้อเสนอที่มีการชำระเงินของผู้สร้างใหม่ ในบางครั้ง เราอาจกำหนดให้คุณดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อให้ข้อเสนอที่มีการชำระเงินของผู้สร้างของคุณยังคงใช้งานได้

(B) เนื้อหาแบบพรีเมียมและเนื้อหาที่จำกัดการเข้าถึง หากคุณให้ผู้ใช้ที่ชำระเงินเข้าถึงเนื้อหาแบบพรีเมียมหรือเนื้อหาที่จำกัดการเข้าถึงใดๆ คุณจะต้องดำเนินการโดยแบกรับความเสี่ยงด้วยตัวเอง เราจะไม่รับผิดชอบในการใช้งานหรือการใช้ในทางที่ผิดสำหรับเนื้อหาแบบพรีเมียมหรือเนื้อหาที่จำกัดการเข้าถึงใดๆ ซึ่งคุณให้ไว้กับผู้ใช้ที่ชำระเงินของคุณ

(C) ธุรกรรมการชำระเงิน

ข้อเสนอที่มีการชำระเงินของผู้สร้างทั้งหมดจะมีให้เฉพาะผ่านทางธุรกรรมทางกฎหมายที่เป็นอิสระและแยกต่างหากระหว่างคุณกับผู้ใช้ที่ชำระเงินรายนั้นๆ โดยตรง โดยใช้ผู้ประมวลผลการชำระเงินที่เป็นบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุมัติ หากผู้ใช้ที่ชำระเงินไม่ได้ชำระเงินใดๆ ตามที่ตกลงกันไว้ คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการแสวงหาการแก้ไขเยียวยาจากผู้ใช้ที่ชำระเงินดังกล่าว โดยตรง เราจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงินหรือการบังคับคดี หาก你不能ดูแลบัญชีผู้ประมวลผลการชำระเงินของคุณให้อยู่ในสถานะที่ดีหรือยุติการเชื่อมโยงระหว่างบัญชีผู้ประมวลผลการชำระเงินของคุณกับบริการ เราก็อาจยกเลิกข้อเสนอที่มีการชำระเงินของผู้สร้างของคุณทั้งหมด (รวมถึงการสมัครสมาชิกใดๆ ที่มีการตัดชำระเป็นงวดๆ) โดยทันทีและคุณจะไม่สามารถรับการชำระเงินเพิ่มเติมจากผู้ชำระเงินได้ โดยเป็นเงื่อนไขในการเชื่อมโยงบัญชีผู้ประมวลผลการชำระเงินของคุณเข้ากับบริการ

- (1) คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงบัญชีผู้ประมวลผลการชำระเงินที่คุณเลือกตลอดเวลา รวมถึงการละเว้นกิจกรรมใดๆ ที่ต้องห้ามโดยชัดแจ้งตามรายการธุรกิจที่ถูกจำกัดของผู้ประมวลผลการชำระเงิน และ
- (2) คุณอนุญาตให้เราเข้าถึงและใช้ ID การชำระเงินของผู้ประมวลผลการชำระเงิน สถานะบัญชี และประวัติการทำธุรกรรมของคุณเพื่ออำนวยความสะดวกในข้อเสนอที่มีการชำระเงินของผู้สร้าง ดำเนินงานบริการ และให้คุณได้รับข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอที่มีการชำระเงินของผู้สร้างของคุณ

- (D) **ค่าธรรมเนียมบริการ** สำหรับการชำระหนี้ที่ดำเนินการภายใต้ข้อเสนอที่มีการชำระเงินของผู้สร้างของคุณ คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสองรายการจากผู้ประมวลผลการชำระเงิน (ตามที่แสดงรายการไว้ด้านล่าง) ซึ่งอาจถูกหักก่อนที่จะนำเงินไปใส่ไว้ในบัญชีผู้ประมวลผลการชำระเงินของคุณ คุณจะเห็นค่าธรรมเนียมที่แสดงรายการไว้เมื่อคุณจัดตั้งข้อเสนอที่มีการชำระเงินของผู้สร้างของคุณ
- (1) **ค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์ม Behance**
เราจะได้รับค่าบริการแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการชำระเงินของข้อเสนอที่มีการชำระเงินของผู้สร้างแต่ละรายการ ซึ่งเราอาจเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ เราอาจยกเว้นค่าธรรมเนียมนี้บางส่วนหรือทั้งหมดสำหรับผู้สร้างใดๆ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนจากผู้ใช้ที่ชำระเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายได้ที่คุณได้รับ, จำนวนสมาชิก, สถานะการสมัครสมาชิก Creative Cloud และอื่นๆ โดยเป็นไปตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว
- (2) **ค่าธรรมเนียมของผู้ประมวลผลการชำระเงิน**
ผู้ประมวลผลการชำระเงินจะได้รับค่าธรรมเนียมการประมวลผลการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการชำระเงินของข้อเสนอที่มีการชำระเงินของผู้สร้างแต่ละรายการ ตามที่อธิบายไว้ในข้อตกลงบัญชีผู้ประมวลผลการชำระเงินของคุณ ผู้ประมวลผลการชำระเงินอาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการประมวลผลการชำระเงินเป็นระยะๆ โดยไม่มีการบอกกล่าวให้ทราบ
- (E) **ภาษี** คุณตกลงว่าคุณจะรับภาระและรับผิดชอบภาษี ศาลากร พิกัดอัตรา การชกส่วน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และการประเมิน ในทำนองเดียวกันใดๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในระดับรัฐบาลกลาง มลรัฐ ท้องถิ่น และต่างประเทศ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาษีขาย ภาษีโคคภคณท์ และภาษีมูลค่าเพิ่ม) ที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอที่มีการชำระเงินของผู้สร้างของคุณ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องพิจารณาว่าภาษีอะไรบ้าง หากมีที่จะมีผลบังคับกับการชำระเงินที่คุณได้รับจากผู้ใช้ที่ชำระเงิน โดยเกี่ยวข้องกับข้อเสนอที่มีการชำระเงินของผู้สร้าง และยังมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการประเมิน เรียกเก็บ รายงาน หรือนำส่งภาษีที่ถูกต้อง หากมีไปยังหน่วยงานจัดเก็บภาษีที่เหมาะสม ไม่ว่าในพฤติการณ์ใด เราจะไม่รับผิดชอบในการคำนวณ การเรียกเก็บ หรือการนำส่งภาษีใดๆ ดังกล่าว
- (1) **แบบฟอร์มและหนังสือแจ้ง**
เท่าที่ผู้ประมวลผลการชำระเงินมีภาระหน้าที่ในการจัดหาหนังสือแจ้งหรือแบบฟอร์มบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับภาษี (เช่น ใบกำกับภาษี) ให้กับคุณ โดยเกี่ยวข้องกับการชำระเงินใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อเสนอที่มีการชำระเงินของผู้สร้างของคุณ คุณอนุญาตให้เรารับหนังสือแจ้งและแบบฟอร์มดังกล่าวในนามของคุณ และยกเว้นภาระหน้าที่ใดๆ ในการที่ผู้ประมวลผลการชำระเงินจะต้องส่งมอบหนังสือแจ้งและแบบฟอร์มเหล่านั้น ให้กับคุณโดยตรง โดยทั่วไปแล้ว คุณควรลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ประมวลผลการชำระเงินที่คุณเลือกเพื่อเข้าถึงหนังสือแจ้งหรือแบบฟอร์ม
- (F) **การระงับและการบอกเลิก** เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับหรือบอกเลิกข้อเสนอที่มีการชำระเงินของผู้สร้างใดๆ หรือทั้งหมดของคุณเมื่อใดก็ได้ โดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือความรับผิดชอบใดๆ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยเป็นไปตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว รวมถึง (1) กรณีที่คุณฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้ (2) กรณีที่คุณยกเลิกการเชื่อมโยงบัญชีผู้ประมวลผลการชำระเงินของคุณจาก Behance ไม่ได้ดูแลบัญชีผู้ประมวลผลการชำระเงินที่เชื่อมโยงของคุณให้อยู่ในสถานะที่ดี หรือกรณีที่บัญชีผู้ประมวลผลการชำระเงินของคุณถูกยกเลิก หรือ (3) กรณีที่ข้อตกลงที่เรามีกับผู้ประมวลผลการชำระเงินของเราได้ถูกบอกเลิกหรือสิ้นสุด

5.3. หากคุณเป็นผู้ใช้ที่ชำระเงิน ข้อกำหนดต่อไปนี้จะมีผลใช้บังคับกับคุณ

- (A) **การทำธุรกรรมโดยตรงกับผู้สร้าง** คุณตกลงและเข้าใจว่าเมื่อคุณตัดสินใจที่จะซื้อข้อเสนอที่มีการชำระเงินของผู้สร้าง คุณก็กำลังมีความสัมพันธ์ทางกฎหมายโดยตรงและแยกต่างหากกับผู้สร้างดังกล่าว ไม่ใช่กับเรา ก่อนการตัดสินใจซื้อ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสิ่งที่คุณควรคาดหวังว่าจะได้รับ (หรือไม่ได้รับ) เกี่ยวกับข้อเสนอที่มีการชำระเงินของผู้สร้างนั้นๆ แต่ละรายการ ตัวอย่างเช่น ข้อเสนอที่มีการชำระเงินของผู้สร้างบางรายการควรซื้อเฉพาะในกรณีที่ความต้องการสนับสนุนผู้สร้างเท่านั้น และไม่มีการรับประกันว่าคุณจะได้รับผลประโยชน์ใดๆ เพิ่มเติมเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อของคุณ (เช่น

การโต้ตอบส่วนตัวกับผู้สร้างหรือการเข้าถึงเนื้อหาแบบพรีเมียม) สำหรับข้อเสนอที่มีการชำระเงินของผู้สร้างทั้งหมด คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตกลงกับผู้สร้างเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับข้อเสนอที่มีการชำระเงินของผู้สร้างดังกล่าว และการเข้าทำสัญญาทางกฎหมายที่แยกต่างหากโดยตรงกับผู้สร้างซึ่งมีข้อกำหนดเหล่านั้น การชำระเงินใดๆ ที่คุณจ่ายให้กับผู้สร้างจะดำเนินการโดยเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

(B) การชำระเงินเป็นงวดๆ

ข้อเสนอที่มีการชำระเงินของผู้สร้างบางรายการจะเป็นการสมัครสมาชิกแบบชำระเงินที่มีการตัดชำระซ้ำ เมื่อคุณสมัครเข้าร่วมการสมัครสมาชิกแบบชำระเงินที่มีการตัดชำระเป็นงวดๆ คุณตกลงว่าผู้ประมวลผลการชำระเงินที่คุณเลือกจะเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของคุณในจำนวนที่เกี่ยวข้องในเวลาที่คุณสมัคร และเรียกเก็บหลังจากนั้นเป็นงวดๆ จนกว่าการลงทะเบียนของคุณในข้อเสนอที่มีการชำระเงินของผู้สร้างนั้นๆ จะถูกยกเลิกหรือบอกเลิก เราอาจเสนอคุณลักษณะต่างๆ ในการจัดการกับข้อเสนอที่มีการชำระเงินของผู้สร้างที่ใช้งานอยู่ให้กับคุณ แต่เราไม่ได้รับประกันว่าการดำเนินการใดๆ ที่คุณทำ (เช่น การยกเลิกการลงทะเบียนของคุณในข้อเสนอที่มีการชำระเงินของผู้สร้าง) จะมีผลโดยทันทีและเราจะไม่รับผิดชอบในความล่าช้าใดๆ

(C) ค่าธรรมเนียมบริการ สำหรับข้อเสนอที่มีการชำระเงินของผู้สร้างบางรายการ คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบริการ ซึ่งอาจรวมถึงค่าธรรมเนียมการประมวลผลการชำระเงิน และค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์ม Behance ในกรณีที่เกี่ยวข้อง ค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะแสดงให้คุณเห็นเมื่อคุณเลือกที่จะชำระเงินให้กับข้อเสนอที่มีการชำระเงินของผู้สร้าง

(D) เนื้อหาแบบพรีเมียมและเนื้อหาที่จำกัดการเข้าถึงจะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดในการใช้งาน

ในกรณีที่ผู้ใช้ได้รับสิทธิ์การเข้าถึงเนื้อหาแบบพรีเมียมหรือเนื้อหาที่จำกัดการเข้าถึงใดๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอที่มีการชำระเงินของผู้สร้าง จะถือว่าข้อตกลงที่จะใช้เนื้อหาดังกล่าวตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์หรือการสมัครสมาชิกที่คุณซื้อ หากผู้สร้างไม่ได้ระบุข้อกำหนดที่เฉพาะเจาะจง คุณจะไม่สามารถใช้เนื้อหาดังกล่าวเฉพาะเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลของคุณเองเท่านั้นและไม่สามารถนำไปใช้งานเชิงพาณิชย์ได้ และเว้นการโพสต์หรือการแบ่งปันเนื้อหาเหล่านั้น ทั้งนี้ ไม่มีการรับประกันว่าเนื้อหาแบบพรีเมียมหรือเนื้อหาที่จำกัดการเข้าถึงจะยังคงมีให้กับคุณผ่านทางบริการ และคุณจะต้องรับผิดชอบในการดาวน์โหลดสำเนาเนื้อหาของคุณเองในกรณีที่ต้องการรักษาการเข้าถึงไว้หากเนื้อหาดังกล่าวไม่ได้มีให้ผ่านทางบริการ

6. Behance API หากเราจัดหา Behance API ให้กับคุณโดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการ จะถือว่าเราได้มอบการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ที่ไม่ใช่สิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ไม่สามารถถ่ายโอนได้ และไม่สามารถอนุญาตช่วงสิทธิ์ในการใช้ Behance API เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่ในทางการค้าในลักษณะที่ได้รับอนุญาตในข้อกำหนดเหล่านี้ (เว้นแต่เราจะได้ให้อนุญาตแก่คุณเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งระบุไว้เป็นอย่างอื่น) และอยู่ภายใต้ข้อจำกัดต่อไปนี้เพิ่มเติม กล่าวคือ

- 6.1.** คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือข้อจำกัดใดๆ ที่เจ้าของเนื้อหาที่กำหนดไว้สำหรับการใช้เนื้อหาหรือโครงการของต้นที่มีให้ผ่านทางบริการ คุณจะต้องลบเนื้อหาหรือโครงการใดๆ ดังกล่าวออกจากแอปพลิเคชันของคุณภายในเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากที่เจ้าของเนื้อหาได้มีคำขอ
- 6.2.** คุณจะต้องมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของคุณสำหรับแอปพลิเคชันของคุณ ซึ่งอธิบายถึงแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณ
- 6.3.** คุณจะไม่สามารถใช้ Behance API สำหรับแอปพลิเคชันใดๆ ที่ทำซ้ำหรือพยายามแทนที่ประสบการณ์ใช้งานของผู้ใช้บริการที่สำคัญ
- 6.4.** คุณจะไม่สามารถปิดหรืออำพรางตัวตนของคุณหรือตัวตนของแอปพลิเคชันของคุณ
- 6.5.** คุณจะไม่สามารถทำสำเนา ดัดแปลงแก้ไข แจกจ่าย ขาย หรือให้เขาส่วนหนึ่งส่วนใดของ Behance API และคุณจะไม่สามารถทำวิศวกรรมย้อนกลับหรือดีคอมไพล์ Behance API เว้นแต่กฎหมายจะได้อำนาจข้อจำกัดเหล่านี้และคุณได้มีคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเราเป็นลำดับแรก

- 6.6.** คุณจะไม่สามารถเก็บในแคชหรือจัดเก็บเนื้อหาหรือวัสดุอุปกรณ์ใดๆ ของ Behance นอกเหนือไปจากตามที่จำเป็นในการดำเนินงานบริการของคุณ (แต่ต้องไม่เกิน 30 วัน)
- 6.7.** คุณจะไม่สามารถใช้ Behance API สำหรับแอปพลิเคชันใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสไปแวร์ แอดแวร์ หรือโปรแกรมหรือโค้ดที่เป็นอันตรายอื่นๆ
- 6.8.** คุณจะไม่สามารถใช้ Behance API ในลักษณะใดๆ ที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใดๆ หรือละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอกใดๆ รวมถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิในชื่อเสียง
- 6.9.** คุณจะไม่สามารถใช้ Behance API ในลักษณะที่จะส่งผลในทางลบต่อเสถียรภาพของบริการหรือแอปพลิเคชันอื่นๆ โดยใช้ Behance API และ
- 6.10.** การอนุญาตให้ใช้สิทธิใน Behance API จะถูกบอกเลิกโดยอัตโนมัติหากคุณฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้หรือหาก Behance บอกเลิกการอนุญาตให้ใช้สิทธิเมื่อใดก็ได้โดยมีการบอกกล่าวให้คุณทราบ

Behance Additional Terms_th_TH_20240116